



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง ขยายทอดตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน

.....

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล นึ่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (นึ่งสองตอนท้ายบรรทุก) ยี่ห้อ พอร์ด เรนเจอร์ ดับเบิลแคป สีขาว หมายเลขทะเบียน กจ ๔๓๙๔ อด จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ดังต่อไปนี้

๑. การขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ดังนี้

๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประจำประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขายทอดตลาด กรณีมอบอำนาจให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่จะประมูลขายด้วยตนเองก่อนเข้าประมูล ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้วจะโต้แย้งมิได้ทั้งสิ้น

๔. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลเสนอราคาทุกราย ต้องวางหลักประกันการเข้าร่วมประมูลเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค ร้อยละ ๒๐ ของราคาประเมินของพัสดุนั้น เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท) ก่อนเวลาทำการประมูลราคา เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าร่วมประมูลราคาต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด สำหรับผู้ประมูลที่ไม่ชนะการประมูล การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี จะคืนเงินหลักประกันให้ทันทีหลังการประมูลสิ้นสุดลง

๕. การสุ้ราคากำหนดให้ผู้สุ้ราคาด้วยวาจา เป็นจำนวนเต็มเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. ผู้ที่เข้าร่วมประมูลเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนการขายทอดตลาดเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อห้ามทำการประมูลสุ้ราคา

๗. การขายทอดตลาดจะจบลงเมื่อผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอราคาสูงสุด และไม่มีผู้เข้าประมูลสุ้ราคา รายอื่นเสนอราคาสูงกว่านี้อีก ผู้ทอดตลาด (ผู้ทำหน้าที่ขาย) แสดงความตกลงในการขายทอดตลาดด้วยการเคาะ หรือแสดงกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามจารีตประเพณี การขายทอดตลาด เพื่อแสดงว่ารับราคาของผู้ประมูลสุ้ราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล

/ศ.ผู้สุ้ราคา

๘. ผู้ซื้อราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้ เมื่อผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไปไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้น จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ หรือผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้ซื้อราคาก็พ้นความผูกพัน เช่นเดียวกัน

๙. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการขายทอดตลาดได้กระทำโดยการไม่สุจริต และให้ถือว่าการตัดสินใจของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีเป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ทั้งสิ้น

๑๐. ผู้ชนะการประมูล ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีสนองรับราคาจากผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ราคารายใดแล้ว ให้ผู้ซื้อชำระราคาทันทีที่เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (จะต้องสั่งจ่ายธนาคารในท้องถิ่น) หลังจากการประมูลสิ้นสุดลง

กรณีผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ทันที ในวันที่การประมูลสิ้นสุดลง ให้เรียกเงินมัดจำ จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของราคาที่สนองรับ ส่วนที่เหลือต้องชำระภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันสนองรับราคา หากผู้ซื้อไม่ชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ถือว่าผู้ซื้อละเลย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี จะริบเงินมัดจำและเงินหลักประกันทั้งจำนวน และนำเอาทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากดำเนินการแล้วผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่ำกว่าการขายทอดตลาดครั้งก่อนผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิมได้รับแจ้ง

๑๑. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี จะส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระราคาถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใด ๆ หากต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดจนค่าโอน และค่าธรรมเนียมการโอน ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

๑๒. ผู้ชนะการประมูล ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุดูออกจากบริเวณการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่รับแจ้งแล้วแต่กรณี และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือค่าอื่นใด (ถ้ามี)

หากผู้ประมูลไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุดูออกจากบริเวณการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี มีสิทธิ์จะริบเงินที่จ่ายชำระไว้ทั้งหมดได้ทันที และจะนำรถยนต์ไปดำเนินการขายใหม่อีกครั้งหนึ่ง

การนำรถยนต์ที่ประมูลได้ออกจากบริเวณการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี หากเกิดความชำรุดเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ผู้ประมูลต้องซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมหรือชดใช้เป็นเงินสด

๑๓. ผู้ชนะการประมูล ต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการประมูลสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ขนย้ายด้วย

๑๔. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลเสนอราคารถยนต์ดังกล่าวได้ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี เลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๑๑ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยกำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น และเริ่มประมูลเสนอราคา เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี โทร ๐๔๒-๓๔๙๑๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมคิด ลือวิเศษไพบูลย์)

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่าย ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กำหนดขายทอดตลาดในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	รายการ	หมายเลขตัวรถ	เลขเครื่องยนต์	ราคาประเมิน (บาท)	หลักประกัน ๒๐ %	สภาพพัสดุที่จำหน่าย
๑	รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด เรนเจอร์ สีขาว ขนาดเครื่องยนต์ ๒,๔๙๙ ซีซี วันจดทะเบียน ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ หมายเลขทะเบียน กจ ๔๓๙๔ อุดรธานี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก	MNBBSFD๓๐๓W๓๒๔๑๐๔	WLAT๓๖๙๑๑๐	๗๐,๐๐๐.-	๑๔,๐๐๐.-	เสื่อมสภาพเนื่องมาจากอายุการใช้งานตามปกติ และมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี
รวมราคาประเมิน ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)						

หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลผู้ราคาดำหลักประกันการเข้าร่วมประมูลราคาเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคาประเมินของพัสดุนั้น ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาดเพื่อเป็นหลักประกันการเข้าร่วมประมูล

การคืนเงินหลักประกัน จะดำเนินการหลังจากเคาะราคาแล้วเสร็จ โดยคืนแก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลง กรณีผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ชำระเงินค่าพัสดุครบจำนวนที่ประมูล จะคืนหลักประกันฯ ให้ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ทันที

ภาพถ่ายรถยนต์ส่วนกลาง

ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ ดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กจ 4394 อุดรธานี





